

Số: 249 /BC-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

tình hình hoạt động của Ban pháp chế năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, của Ban Pháp chế năm 2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 như sau:

1- Kết quả thực hiện

Đã thực hiện thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, các lĩnh vực an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trình HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ.

Tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND về các đề nghị đầu tư xây dựng cơ bản của các địa phương, để xem xét đưa vào danh mục nghị quyết các công trình dự kiến đầu tư năm 2018 của HĐND thành phố.

Tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND về các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương.

Tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XI; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát nhiệm kỳ 2011-2016.

Tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn thành phố.

Làm việc với Thành đoàn, Hội đồng đội và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý việc các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” bằng hình thức yêu cầu học sinh nộp

vỏ lon bia, giấy báo gây dư luận. Kết quả, Hội đồng đội thành phố có Công văn số 07-CV/HĐĐ ngày 05/3/2017 yêu cầu các Trường: *Nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng tinh thần, ý nghĩa, mục đích của phong trào Kế hoạch nhỏ; ngoài việc đóng góp giấy vụn là 02kg/em/năm không tổ chức hoặc phát động thu Kế hoạch nhỏ dưới bất kỳ hình thức nào khác.*

Giám sát chuyên đề công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố. Qua giám sát nhận thấy, lãnh đạo Công an thành phố đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kịp thời giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận và đạt kết quả cao; thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ.

2- Đánh giá chung

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan, Ban Pháp chế đã hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định.

Công tác giám sát của Ban còn hạn chế, chưa thực hiện giám sát toàn diện những vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm. Nguyên nhân chính là do hầu hết thành viên Ban Pháp chế là kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian cho hoạt động giám sát gặp khó khăn, một số cuộc giám sát thành viên Ban không bố trí được thời gian để tham gia. Đề nghị các thành viên Ban cần khắc phục trong thời gian tới.

3- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban Pháp chế theo quy định.
- Giám sát công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Nơi nhận:

- HĐND tp;
- Lưu.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Sinh